

NÂNG CAO CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên hơn 91% năm 2021; ước vượt chỉ tiêu giao năm 2022 về số bác sĩ và số giường bệnh trên 1 vạn dân. Tâm vóc người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân là 73,6 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình thế giới. Bên cạnh đó,

Việt Nam cũng đã làm chủ được công nghệ ghép tạng và ghép chuyên môn, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe tăng cường, nhất là đối với việc phòng, chống dịch Covid-19. Việt Nam là quốc gia có số liệu vắc-xin phòng Covid-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ cao. Ngoài ra,

ngành y tế còn làm tốt công tác vệ sinh lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh; y dược cổ truyền và quản lý dược...

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, việc thiếu nhân lực y tế... và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ

thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng rất tự hào. Đánh giá cao những kết quả ngành y tế đã đạt được đồng thời chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thấm nhuần quan điểm đặt sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết, coi người bệnh như người thân, coi đau đớn của người bệnh như đau đớn của mình để chăm sóc, phục vụ tốt nhất. Tiếp cận phát triển y tế tổng thể, cả ở công lập và tư nhân. Triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn vì sức khỏe, tinh mạng của nhân dân.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ, ngành, địa phương nắm chắc

tình hình, có biện pháp phù hợp, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống không để dịch bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin. Bộ Y tế tập trung lãnh đạo ngành đoàn kết, phát triển; tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; quan tâm, động viên và có chế độ đãi ngộ phù hợp cho nhân viên y tế. Tiếp tục thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thông tin, truyền thông lĩnh vực y tế. Các địa phương cần quan tâm phát triển y tế cơ sở; tập trung xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế...

Hiện nay, ngành y tế đang đổi mới với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đây cũng là cơ hội để thay đổi, phát triển, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng và cùng tháo gỡ khó khăn, chung tay giúp sức để ngành y tế thực hiện tốt sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

**BÁO THÁI BÌNH
GẶP MẶT CÁC CHÁU HỌC SINH LÀ CON CÁN BỘ,
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG**



Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao thưởng cho các cháu đỗ đại học và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

Sáng ngày 21/8, Báo Thái Bình tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu học sinh là con cán bộ, viên chức, người lao động có quan nhân dịp đầu năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, có 53 cháu là con cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Thái Bình là học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT đạt kết quả cao trong học tập. Trong đó có 3 cháu tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường đại học; 4 cháu là học sinh giỏi cấp tỉnh; 3 cháu là học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 49 cháu là học sinh giỏi cấp trường; 4 cháu là học sinh tiên tiến.

Để kịp thời động viên, khích lệ các cháu tiếp tục nỗ lực, vươn lên học tập tốt hơn trong năm học tiếp theo, Báo Thái Bình đã biểu dương, tặng quà, động viên khích lệ các cháu bước vào năm học 2022 - 2023 tiếp tục cố gắng hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

HÀ DUNG

HƯNG HÀ... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/8, huyện Hưng Hà tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX, năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Những năm qua, phong trào TDTT của huyện Hưng Hà được duy trì và phát triển rộng khắp ở các địa phương. Hàng năm, từ huyện đến cơ sở tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên giỏi tham gia các giải thể thao thành tích cao của tỉnh và quốc gia.



Màn trình diễn võ thuật tại Đại hội.



Các vận động viên tranh tài ở môn bóng chuyền nữ.

Đại hội TDTT lần thứ IX huyện Hưng Hà đã tổ chức 11 môn thi đấu với hàng trăm vận động viên của các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện tham gia tranh tài. Trong đó, có 6 môn đã tổ chức thi đấu trước ngày khai mạc Đại hội. Trong khuôn khổ Đại hội tiếp tục tổ chức 5 môn thể thao còn lại gồm: kéo co nam, nữ; bóng chuyền hơi nam, nữ; bóng chuyền da nam; cầu lông và bóng bàn.

Đại hội tạo cơ hội cho các vận động viên giao lưu, học tập, thi đấu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, làm cơ sở định hướng phát triển phong trào TDTT trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để huyện Hưng Hà phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh.

THANH THUY

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/8

Thế giới: Hơn 600 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến hết ngày 21/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 600 triệu ca, trong đó hơn 6,470 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Giảm gần 1.200 ca mắc Covid-19 mới so với ngày trước đó

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.561 ca mắc Covid-19 mới, giảm gần 1.200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày 21/8 có gần 9.900 ca được công bố khỏi bệnh; 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội tử vong.

Thái Bình: Tiếp nhận thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 mới

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 53 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 20/8, Thái Bình đã tiêm gần 4,143 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 58,52% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 25,77% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 98.017 trẻ, đạt 47,35%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phân công cán bộ theo dõi địa bàn nhân hình đảm bảo xử lý nghiêm - ngay từ cơ sở các vi phạm về sử dụng đất đai theo thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các phòng, ban của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ diện tích nông nghiệp tại địa phương đặc biệt là các diện tích đất đã quy hoạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức thực địa, xử lý nghiêm minh kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp do Nhà nước tiếp quản đất, việc lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hợp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người thuộc diện giải phóng mặt bằng để nhằm thực thi tiến bộ thường, hỗ trợ; san lấp hồ ao, đầm, bờ sông, lán, chiêm, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tự ý xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, tự ý chuyển đổi để sử dụng vào mục đích đất ở, đất có nhà ở, vườn, ao...

- Khi giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất ở và căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt... (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch); trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa; việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hợp do Nhà nước tiếp quản đất, việc lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hợp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người thuộc diện giải phóng mặt bằng để nhằm thực thi tiến bộ thường, hỗ trợ; san lấp hồ ao, đầm, bờ sông, lán, chiêm, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tự ý xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, tự ý chuyển đổi để sử dụng vào mục đích đất ở, đất có nhà ở, vườn, ao...

tích đất, công trình xây dựng, cây cối, hoa màu; đảm bảo phê duyệt đúng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện xác nhận nguồn gốc đất, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở theo đúng quy trình, thẩm quyền và quy định pháp luật; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn đến từng thôn, khu phố và cộng đồng dân cư liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm nêu trên trên địa bàn huyện, thành phố quản lý mà không có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất theo quy định.

- Chỉ đạo cán bộ theo dõi địa bàn thường xuyên đi cơ sở, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xử lý các vướng mắc, tồn tại, bất cập về đất đai và xử lý vi phạm kịp thời, triệt để các vi phạm từ khi mới phát sinh.

4. Sở Xây dựng:
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Quản lý chặt chẽ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các khu, vùng chuyển đổi.

6. Thanh tra tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thuộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ và thực hiện thanh tra đột xuất các ngành, địa phương các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tình trạng hộ gia đình, cá nhân tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, gom đất chờ quy hoạch, chờ dự án để trục lợi; đào, đắp, san lấp mặt bằng, trồng cây, xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng để nhằm trục lợi tiền bồi thường, hỗ trợ; san lấp hồ ao, đầm, bờ sông, lán, chiêm, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở, đất có nhà ở, vườn, ao...

7. Sở Tư pháp:
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

8. Công an tỉnh:

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật đất đai;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời, triệt để các vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Hình sự.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hệ thống các hành vi vi phạm để làm cơ sở khi xử lý những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

9. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc phát hiện vi phạm, kiến nghị hoặc chuyển thông tin vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đề nghị các đoàn thể thuộc tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện.

- Thanh toán phí cấp phiếu LLTP: Được thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa.

2.2. Đối với cơ quan, tổ chức - Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Được tiếp nhận". Phần mềm sẽ cấp một mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp phiếu LLTP.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1, Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, cơ quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Không được tiếp nhận".

(còn nữa)

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - SỞ TƯ PHÁP

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

A. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

I. Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
- Cán nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình (https://dichvucong.thaibinh.gov.vn) để đăng ký/dăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp phiếu

lý lịch tư pháp (viết tắt là phiếu LLTP).

- Cổng dịch vụ công bảo đảm việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các trường thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định dạng cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công).

Người có yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 3) cung cấp thông tin trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh phải chính lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung hiện hành) để khai yêu cầu cấp phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tài đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm: bản chụp chứng minh nhân dân/thẻ

căn cước công dân/hộ chiếu). Trường hợp các thông tin trong các giấy tờ tùy thân này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

Lưu ý:
Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền.

2. Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

2.1. Đối với cá nhân
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình (viết tắt là bộ phận một cửa) có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Được tiếp nhận", "Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính". Phần mềm sẽ cấp một mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Yêu cầu bổ sung giấy tờ".

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Không được tiếp nhận".